



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p>ภาษีสุรา-ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยภายหลังการประชุมกรมฯ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไฟ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ที่จะมียผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ หลังจากนั้น กรมสรรพสามิต จะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรา ภาษีและ พ.ร.บ. ทั้งหมดให้รับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดแถลงข่าวในช่วงวันที่ 15 ก.ย. ก่อนที่จะมี ผลหลังเที่ยงคืนของวันที่ 15 ก.ย. ยืนยันว่าการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค</p> <p>ด้าน นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รรมช.คลัง กล่าวว่า การกำหนดเพดานภาษีสุราที่จัดเก็บใหม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณ แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดว่ามากหรือน้อย โดยหลักการเราคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย เป็นหลัก เดิมที โครงสร้างภาษีหลักกับเบียร์จะอิงตามราคาขายมากกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ แต่กฎหมายใหม่ให้นำหนักตามความแรง ของแอลกอฮอล์มากขึ้น เช่นเดียวกับยาสูบและบุหรี่ จากเดิมคิดตามมูลค่าและน้ำหนัก เพื่อจะลดผู้บริโภคน้ำหนักใหม่ แต่ได้เปลี่ยนจากคิดตามน้ำหนักมาคิดตามมูลค่าราคาขายต่อมวน ดังนั้น ในเชิงปริมาณบุหรี่ปริมาณเท่ากับราคาถูก จาก การคิดปริมาณเท่ากัน แต่มูลค่าใครขายแพงก็ต้องเสียแพง</p> <p>ส่วนข้อกังวลของ สสส. ที่ระบุว่า อัตราภาษีใหม่จะทำให้คนหันกลับไปบริโภคเหล้ามากขึ้นนั้น อยากให้รอดูใน รายละเอียดอีกทีหนึ่งก่อน เชื่อว่าการปรับอัตราภาษีครั้งนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ภาษีความหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร อย. กล่าวในการเสวนาเรื่อง "ภาษีความหวานกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม" ที่จัดขึ้นในงาน ProPak Asia 2017 ว่า คนไทยเป็นโรคเบาหวานปีละ 6.7 แสนคน นับเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน และอ้วนลงพุง 16 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ขณะที่สถิติสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ระบุว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 24-28 ช้อนชา/วัน สูงกว่าที่ควรถึง 3 เท่า การจะแก้ไขปัญหาต้องฝึกลิ้น ใหม่ ให้คนไทยรู้สึกว่าร่อยกับอาหารที่ไม่หวานมาก ซึ่งต้องอาศัยมาตรการทั้งทางด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน สำหรับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอสรุป พ.ร.บ.นมผง..ปลุกพลังสังคมแม่ โดยกรมอนามัย ต้องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ด้วยหลักง่ายๆ คือ "นมแม่ 1-6-2" เลข 1 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลัง คลอด เลข 6 หมายถึง การให้ทารกได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนแรก และเลข 2 หมายถึง การให้ทารกและ เด็กเล็กได้กินนมแม่ต่อเนื่อง 2 ปี หรือนานกว่านั้น ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก</p>
สยามรัฐ	<p>นโยบาย UCEP</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า นโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" (UCEP) ของ รัฐบาล ต้องการให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตทุกคน ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือ เอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการให้น้อยที่สุด โดยไม่ต้องสำรองเงินค่า รักษาพยาบาลในระยะเบื้องต้น 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 เม.ย.-30 ส.ค.60 มีผู้ป่วย เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 5,782 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิ 12,710 ราย มากที่สุดคือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และกองทุนอื่นๆ</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สวท.	<p>รพ.สต.ติดตาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนาสถานีอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอยู่ ใกล้ชิดประชาชน จำนวน 9,826 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น รพ.สต. พร้อมเดินทางพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และกระบวนการบริการ ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวให้ครบทุกแห่งภายใน 5 ปี โดย รพ.สต.ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ต้องประกอบด้วย 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี สำหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้ได้เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ตั้งเป้าให้มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 10 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว แล้วถึง 1,685 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.จัดทำคู่มือประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.มีภารกิจในการดูแล กำกับคุณภาพ มาตรฐานสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโรคศิลปะ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.งานโรงพยาบาลเอกชน 2.งานคลินิก และ 3.งานการประกอบโรคศิลปะ ส่งมอบให้กับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 และ สสจ.ทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นเรื่องขออนุญาตฯ จากส่วนราชการ</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>ยอดงานสมุนไพรมหาชนชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า งานมหกรรมสมุนไพรมหาชนชาติ ครั้งที่ 14 “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย ๔.๐” ในปีนี้ มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 2 แสนคน ยอดการขายสะพัดกว่า 500 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.มณฑกา อธิษฐานกุล ผอ.สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำโปรแกรมวิจัยยาให้แพทย์ นำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ และงานวิจัยที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคือ การนำฟ้าทะลายโจรมารักษาหวัดในระยะแรก ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายของแผนขับเคลื่อนสมุนไพรแห่งชาติ ที่กำลังศึกษาทดสอบใน 7 โรงพยาบาลศูนย์ อีกทั้งเสริมความเชื่อมั่นด้วยการประกาศรับรองให้เป็นสุดยอดสมุนไพรต้านหวัดจากองค์การอนามัยโลก ล่าสุด คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เห็นชอบเพิ่มงบวิจัยตาม (ร่าง) กรอบการลงทุน นำเสนอนายกรัฐมนตรีขอวงเงินสนับสนุน 5,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ สมุนไพรไทยจึงเป็นการตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง มั่งคั่งและความยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล โดยอาศัยงานวิจัย และการนำภูมิปัญญาไทยเข้ามาผสมผสาน จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาแนะนำเสนอเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ</p>
สยามรัฐ	<p>ยาฆ่าหมัดเดือน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่าตามที่ ออย.ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บหมัดชนิดหยดหลัง สำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทำให้สัตว์เลี้ยงแพ้และเสียชีวิต จำหน่ายตามร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งเว็บไซต์ ซึ่ง ออย. ได้ตรวจสอบพบมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลายยี่ห้อ ตรวจสอบพิพจนิล จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับผู้ผลิต 1 ราย และผู้จำหน่าย ร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์ในตลาดจตุจักร 4 ร้าน</p>
แนวหน้า	<p>สรพ.รับรางวัลรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุวัฒน์ ศุภชิตกุล ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดเผยว่า สรพ. ได้รับการรับรองจาก ISQua องค์กรสากลที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ด้าน คือ องค์กร มาตรฐาน และการฝึกอบรมผู้เยี่ยมชมสำรวจ และได้ต่ออายุการรับรองด้านองค์กร ให้แก่ สรพ. ออกไปอีก 4 ปี เท่ากับเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก สรพ.นั้น เป็นไปตามหลักการสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมั่นใจได้ว่าสถานพยาบาลที่ผ่านกระบวนการและมาตรฐาน HA มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ประชาชาติธุรกิจ แนวหน้า	<p>MOUอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ให้สถานบริการสาธารณสุขมีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติของรัฐบาล</p>
มติชน	<p>สถานการณ์โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-10 กันยายน 2560 สคร.ที่ 12 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเมอร์สผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจย์ 1,153 คน ไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์สตามที่มีข่าวลือ พบเพียงผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 คนเท่านั้น</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ผวาไก่ตายปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ แจ้งว่า ไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มทยอยตายจำนวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นได้ มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด นำไก่ที่ยังไม่ตายจากฟาร์มต่าง ๆ ของชาวบ้านไปฆ่าและทำลายแล้วจำนวนหลายพันตัว แต่ยังไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไร หรือมีการติดเชื้อโรคระบาดหรือไม่ ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่เลี้ยงไก่บางรายก็มีอาการป่วยด้วย</p> <p>นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กรณีไก่ป่วยตาย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทยอยตายทุกวันฟาร์มละ 5-10 ตัว หลังทราบเรื่องทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทำลายไก่ต้องสงสัยติดเชื้อไปแล้วจำนวนกว่า 6,000 ตัว ในตำบลคลองเขม้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์ผสม ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันและไปซื้อเอง แต่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของปศุสัตว์</p> <p>ส่วนโรคระบาดที่พบเป็นโรคหวัดหน้าบวม จึงต้องฆ่าทำลายทั้งหมด ส่วนกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่ป่วยนั้น เป็นการป่วยโรคหวัด ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ไม่ได้ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน หรือเป็นไข้หวัดนกแต่อย่างใด ขอให้ชาวบ้านอย่าได้วิตกกังวล ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อในฟาร์มเลี้ยงไก่ต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch